

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.45 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 30.40-30.55 บาท

*บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 30.45-30.49 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ตลาดรอติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนวันที่ 10-11 ต.ค.นี้เป็นหลัก คาดกรอบวันนี้ 30.40-30.55 บาท

* ดีลเลอร์ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า วันนี้เงินบาทเปิดตลาดที่ 30.45-30.49 บาท แนวโน้มทรงตัว โดยระยะนี้ตลาดเงินเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยตลาดจับตาไปที่การเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน (Trade war) โดยได้ตีความผลการเจรจาว่าจะยังไม่สามารถตกลงกันได้ในการประชุมครั้งนี้

* โดยการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนระดับสูงจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ โดยรองนายกรัฐมนตรีหิวเหอของจีนจะพบกับนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าของสหรัฐและนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ ในกรุงวอชิงตัน

* วันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวระหว่างวันอยู่ที่กรอบ 30.40-30.55 บาท

* ขณะที่ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อย นักลงทุนมีความวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับการขาดความคืบหน้าระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปในการทำข้อตกลงเบร็กซิต โดยล่าสุดปอนด์อยู่ที่ 1.2287 ดอลลาร์/ปอนด์

* นอกจากนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตาม รายงานการประชุมเดือนก.ย.ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่น เพื่อดูทิศทางว่า เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ในการประชุมเดือนต.ค. ซึ่งจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 3 สำหรับปีนี้หรือไม่

* และ ในวันศุกร์นี้ ติดตามถ้อยแถลงของ นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ซึ่งคาดว่าจะอาจมีการส่งสัญญาณการทำงานนโยบายการเงินผ่อนคลาย

* รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับทิศทาง Brexit โดยคาดว่า Fundflow ยังคงผันผวน จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจการเงินโลก

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.96 จากวานนี้ 98.96

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 127.58 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -865.9 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.454 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้